

บทที่ 5

สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ

การวิจัยเรื่อง การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลคอนหัน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ตามความคิดเห็นของประชาชน มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลคอนหัน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ตามความคิดเห็นของประชาชน เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลคอนหัน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น จำแนกตามเพศและหมู่บ้านที่อาศัย เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของประชาชนต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลคอนหัน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ในการวิจัยครั้งนี้ ดำเนินการวิจัยโดยวิธีการเชิงสำรวจ (Survey Research) กับกลุ่มตัวอย่างที่เป็นประชากรในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลคอนหัน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น จำนวน 349 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเอง โดยมีค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.87 วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่า (Independent Samples) การวิเคราะห์ F-test (One way ANOVA) ผลการวิจัยสามารถสรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ ดังนี้

วัตถุประสงค์การวิจัย

1. เพื่อศึกษาระดับการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลคอนหัน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ตามความคิดเห็นของประชาชน
2. เพื่อเปรียบเทียบการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลคอนหัน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ตามความคิดเห็นของประชาชนจำแนกตามเพศและหมู่บ้านที่อาศัย
3. เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะของประชาชนต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลคอนหัน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

สมมติฐานการวิจัย

1. การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลคอนหัน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ตามความคิดเห็นของประชาชน เห็นว่า มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก
2. ประชาชนที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลคอนหัน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น แตกต่างกัน
3. ประชาชนที่อาศัยอยู่ต่างหมู่บ้านกัน มีความคิดเห็นต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลคอนหัน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น แตกต่างกัน

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ประชาชนที่เป็นหัวหน้าครัวเรือน หรือที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ครัวเรือนละ 1 คน ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลคอนหัน จากจำนวนครัวเรือน 2,695 ครัวเรือน รวมประชากรทั้งสิ้น จำนวน 2,695 คน และได้กำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 349 คน

สรุปผลการวิจัย

จากการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยขอสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้

1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบไปด้วย เพศชายและเพศหญิงในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน คือ เพศชาย ร้อยละ 50.72 เพศหญิง ร้อยละ 49.28
2. ความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลคอนหัน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น พบว่า ประชาชน โดยรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากเช่นกันทั้ง 8 ด้าน สามารถเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย คือ ด้านการส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ ด้านการจัดให้มีและบำรุงรักษาทั้งทางน้ำและทางบก ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ด้านการคุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านการรักษาความสะอาดของถนน ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ด้านการ

ป้องกันและระงับโรคติดต่อ และด้านการบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น ตามลำดับ

3. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลคอนหัน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น พบว่า

3.1 ประชาชนที่มีเพศแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลคอนหัน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

3.2 ประชาชนที่อาศัยอยู่หมู่บ้านแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลคอนหัน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

4. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของประชาชนต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลคอนหัน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า

4.1 ด้านการจัดให้มีและบำรุงรักษาทั้งทางน้ำและทางบก เรียงลำดับจากข้อเสนอแนะที่มีความถี่มากไปน้อย คือ ควรปรับปรุง ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้านให้ดีกว่าเดิม ควรมีการก่อสร้างถนนลาดยางหรือถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างหมู่บ้านให้ครบทุกเส้นทาง ควรมีการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านให้ครบทุกซอย ควรมีการทำความสะอาด ขุดลอก คลองระบายน้ำในหมู่บ้าน ควรมีการสำรวจ ซ่อมแซมท่อระบายน้ำที่ชำรุด อุดตัน พร้อมแก้ไขให้สามารถระบายน้ำได้ทัน ไม่เกิดน้ำท่วมขัง และควรปรับปรุง ซ่อมแซมถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตรให้ได้มาตรฐาน สามารถใช้งานได้ดีตลอดทั้งปี

4.2 ด้านการรักษาความสะอาดของถนน ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล เรียงลำดับจากข้อเสนอแนะที่มีความถี่มากไปน้อย คือ ควรจัดหาดังขยะสาธารณะให้เพียงพอครอบคลุมพื้นที่มากกว่าเดิม ควรจัดสรรเจ้าหน้าที่มาดูแลความสะอาดของท่อระบายน้ำและรางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน และควรจัดสรรเจ้าหน้าที่มาดูแลความสะอาดถนนภายในหมู่บ้าน

4.3 ด้านการป้องกันและระงับโรคติดต่อ เรียงลำดับจากข้อเสนอแนะที่มีความถี่มากไปน้อย คือ ควรมีการสำรวจ ตรวจสอบ การแพร่ระบาดของยาเสพติดภายในหมู่บ้าน ควรจัดเจ้าหน้าที่คอยให้คำแนะนำเกี่ยวกับการป้องกัน ดูแลรักษาสุขภาพ โรคภัยไข้

เจ็บต่าง ๆ ตามหมู่บ้าน และควรมีการสำรวจ ตรวจสอบ และป้องกันการแพร่ระบาดของโรค
ไข้เลือดออก

4.4 ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เรียงลำดับจากข้อเสนอแนะที่
มีความถี่มากไปน้อย คือ ควรมีการจัดตั้งศูนย์ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่าง ๆ ครอบคลุม
หมู่บ้าน และควรมีการติดป้ายเตือนหรือติดสัญญาณไฟจราจร ตรงสี่แยกที่เกิดอุบัติเหตุ
บ่อยครั้ง

4.5 ด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรียงลำดับจาก
ข้อเสนอแนะที่มีความถี่มากไปน้อย คือ จัดทุนการศึกษาให้ผู้ด้อยโอกาสอย่างทั่วถึง ควรให้
ความรู้เกี่ยวกับการจัดการศึกษานอกระบบ สำหรับผู้ต้องการศึกษาต่อ และควรมีการส่งเสริม
การเรียนรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น

4.6 ด้านการส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
เรียงลำดับจากข้อเสนอแนะที่มีความถี่มากไปน้อย คือ ควรมีการจัดหาอาชีพเสริมสำหรับ
แม่บ้าน ควรมีการส่งเสริมให้เยาวชนรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และควรมีการจัดตั้ง
ศูนย์สำหรับดูแลผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่คนเดียว ไม่มีที่พึ่ง

4.7 ด้านการคุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม มีข้อเสนอแนะเพียงข้อเดียว คือ ควรมีการจัดตั้งกลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมร่วมกันทุกภาคส่วน

4.8 ด้านการบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ
วัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น เรียงลำดับจากข้อเสนอแนะที่มีความถี่มากไปน้อย คือ ควรมีการ
จัดประชุมประชาคมสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรภาคประชาชน กลุ่มสตรี และกลุ่มอาสา
อื่น และควรมีการส่งเสริม สนับสนุนการฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้
มากกว่าเดิม

อภิปรายผล

ผลการวิจัยเรื่อง การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลคอนหัน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ตามความคิดเห็นของประชาชน ผู้วิจัยได้นำมาอภิปรายผล ดังนี้

สมมติฐานที่ 1 การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลคอนหัน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ตามความคิดเห็นของประชาชน เห็นว่า มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก (3.51) ขึ้นไป

จากผลการวิจัย พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลคอนหัน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โดยรวมอยู่ในระดับมาก แสดงให้เห็นว่า การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลคอนหัน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างเหมาะสม ทั้งนี้อาจสืบเนื่องมาจากการบริหารงานอย่างมีระบบ มีการจัดทำแผนการพัฒนา 3 ปี มีการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้านอย่างสม่ำเสมอ เพื่อรับฟังปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในชุมชน สามารถช่วยเหลือและดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ได้อย่างทันที่ จึงทำให้ประชาชนในพื้นที่มีความคิดเห็นไปในทิศทางบวก สอดคล้องกับงานวิจัยของ แสงธรรม หัสดี (2552 : 80) ได้ทำการวิจัยเรื่อง การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลกวนวัน อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ตามความคิดเห็นของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล พบว่า การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลกวนวัน อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย โดยรวมอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับ ชลธิชา พรสวรรค์ (2550 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่อง ผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร พบว่าความคิดเห็นของประชาชนในการดำเนินงานทั้ง 6 ด้าน อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาผลการวิจัยเป็นรายด้านสามารถนำมาอภิปรายผลวิจัยได้ดังนี้

1. ด้านการจัดให้มีและบำรุงรักษาทั้งทางน้ำและทางบก

จากผลการวิจัยพบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลคอนหัน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ในด้านการจัดให้มีและบำรุงรักษาทั้งทางน้ำและทางบก อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 4 ข้อ และอยู่ในระดับปานกลาง 1 ข้อ แสดงให้เห็นว่า การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลคอนหัน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ในด้านการจัดให้มีและบำรุงรักษาทั้งทางน้ำและทางบกมีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถ

ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างเหมาะสม ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ เคนควง สุบุตรดี (2550 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาความคิดเห็นของคณะกรรมการชุมชนต่อการดำเนินงานของเทศบาลตำบลแกดำ อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 8 ด้าน โดยรวมมีการดำเนินงานอยู่ในระดับปานกลาง และจำแนกเป็นรายด้าน พบว่า มีการดำเนินงานอยู่ในระดับมาก จำนวน 1 ด้าน คือ ด้านการบำรุงศิลปประเพณี ภูมิปัญญาของท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น และมีการดำเนินงานอยู่ในระดับปานกลางจำนวน 7 ด้าน เรียงลำดับค่าเฉลี่ยมากไปน้อย คือ ด้านการจัดให้มีและบำรุงทางบกและทางน้ำ รองลงมาคือ ด้านการรักษาความสะอาดของถนนหรือทางเดิน และที่สาธารณะรวมทั้งการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ด้านการให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม ด้านการรักษาและระงับโรคติดต่อ ด้านการส่งเสริมการพัฒนาศรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน และด้านการจัดให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิงและความคิดเห็นของคณะกรรมการชุมชนที่มีเพศ ระดับการศึกษา และอาชีพ แตกต่างกันต่อการดำเนินงานของเทศบาลตำบลแกดำ อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม พบว่าคณะกรรมการชุมชนที่มีเพศ ระดับการศึกษา และอาชีพ แตกต่างกันต่อการดำเนินงานของเทศบาลตำบลแกดำ อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม มีความคิดเห็น โดยรวมทุกด้าน ไม่แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับ .05

2. ด้านการรักษาความสะอาดของถนน ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

จากผลการวิจัยพบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลคอนหัน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ในด้านการรักษาความสะอาดของถนน ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากทุกข้อ แสดงให้เห็นว่า การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลคอนหัน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ในด้านนี้มีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี สอดคล้องกับ ทวีศักดิ์ ปีกษา (2550 : บทคัดย่อ) ได้วิจัยเรื่องความคิดเห็นของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลอยู่ในระดับมาก 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ ด้านการบำรุงรักษาศิลปประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น ด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และ

วัฒนธรรม ด้านการคุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านการจัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก และระดับปานกลาง 2 ด้าน ได้แก่ ด้านการส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ด้านการรักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดิน และที่สาธารณะรวมทั้งกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล และระดับน้อย 1 ด้าน คือ ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การดำเนินงาน โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง

3. ด้านการป้องกันและระงับโรคติดต่อ

จากผลการวิจัยพบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลคอนหัน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ในด้านการป้องกันและระงับโรคติดต่อ อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 4 ข้อ และอยู่ในระดับปานกลาง 1 ข้อ แสดงให้เห็นว่า การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลคอนหัน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ในด้านนี้มีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี อาจสืบเนื่องมาจาก องค์การบริหารส่วนตำบลคอนหัน ได้มีการจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปคอยให้การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ การกำจัดขยะ การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าเป็นประจำทุกปี การณรงค์เกี่ยวกับการป้องกันโรคติดต่อที่สำคัญเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ และมีการจัดเจ้าหน้าที่คอยให้บริการตรวจสุขภาพประชาชนเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ ทำให้ประชาชนมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของวิสูตร จงชูวณิชช์ (2549 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาความคิดเห็นของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบรบือต่อการบริหารงานของเทศบาลตำบลบรบือ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานของเทศบาลตำบลบรบือ โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง และพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการรักษาและระงับโรคติดต่อ และด้านการบำรุงศิลปะจารีตประเพณี ภูมิปัญญาของท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น ประชาชนเห็นด้วยในระดับมาก ส่วนด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย ด้านพัฒนาทางบกและทางน้ำ ด้านการรักษาความสะอาดของถนนหรือทางเดิน และที่สาธารณะรวมทั้งการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ด้านการศึกษา ด้านการส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็กเยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ และด้านการปฏิบัติหน้าที่อื่นๆของเทศบาลตามกฎหมายและนโยบายของรัฐ ประชาชนมีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง ประชาชนที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษาและอาชีพต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานของเทศบาลตำบลบรบือ ทั้ง โดยรวมและรายด้านทั้ง 9 ด้าน ไม่ต่างกัน

4. ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

จากผลการวิจัยพบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลคอนหัน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ในด้านการป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 4 ข้อ และอยู่ในระดับปานกลาง 1 ข้อ แสดงให้เห็นว่า การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลคอนหัน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ในด้านนี้มีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี อาจสืบเนื่องมาจาก องค์การบริหารส่วนตำบลคอนหันได้มีการจัดตั้งศูนย์รับแจ้งและประสานความช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย มีการดูแลประชาชนผู้ประสบสาธารณภัยอย่างเหมาะสม สอดคล้องกับแสงธรรม หัสดี (2552 : 80) ได้ทำการวิจัยการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลกวนวัน อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ตามความคิดเห็นขององค์การบริหารส่วนตำบล ผลการวิจัยพบว่า การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลกวนวัน อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ตามความคิดเห็นของประชาชน ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อจำแนกเป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดับมาก 6 ด้าน เรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย 3 อันดับแรก คือ ด้านการบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น ด้านส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และด้านการจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก และอยู่ในระดับปานกลาง 2 ด้าน คือ ด้านการรักษาความสะอาดของถนน ทางเดิน ที่สาธารณะและกำจัดขยะมูลฝอย และด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ผลการเปรียบเทียบระดับการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลกวนวัน อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ตามความคิดเห็นของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลกวนวัน ที่มี เพศ ระดับการศึกษา และอาชีพแตกต่างกัน พบว่า โดยรวมไม่แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับ .05

5. ด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

จากผลการวิจัยพบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลคอนหัน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ในด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 4 ข้อ และอยู่ในระดับปานกลาง 1 ข้อ แสดงให้เห็นว่า การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลคอนหัน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ในด้านนี้มีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็น

อย่างดี อาจสืบเนื่องมาจาก องค์การบริหารส่วนตำบลคอนหัน มีการจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่อย่างครอบคลุม มีการสนับสนุนโครงการต่าง ๆ ของสถานศึกษา สนับสนุนกิจกรรมทางศาสนาในวันสำคัญต่าง ๆ มีการจัดอบรม ส่งเสริม และสนับสนุนการให้ความรู้ในการประกอบอาชีพแก่ประชาชน อีกทั้งยังมีการส่งเสริมและสนับสนุนในการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการแสดงพื้นบ้านอย่างสม่ำเสมอ สอดคล้องกับงานวิจัยของ แสงธรรม หัสดี (2552 : 80) ได้ทำการวิจัยการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลกวนวัน อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ตามความคิดเห็นขององค์การบริหารส่วนตำบล ผลการวิจัยพบว่า การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลกวนวัน อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ตามความคิดเห็นของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อจำแนกเป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดับมาก 6 ด้าน เรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย 3 อันดับแรก คือ ด้านการบำรุงรักษาศิลปะ จารีต ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น ด้านส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และด้านการจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก และอยู่ในระดับปานกลาง 2 ด้าน คือ ด้านการรักษาความสะอาดของถนน ทางเดิน ที่สาธารณะและกำจัดขยะมูลฝอย และด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ผลการเปรียบเทียบระดับการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลกวนวัน อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ตามความคิดเห็นของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลกวนวัน ที่มี เพศ ระดับการศึกษา และอาชีพแตกต่างกัน พบว่าโดยรวมไม่แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับ .05

6. ด้านการส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ

จากผลการวิจัยพบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลคอนหัน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ในด้านการส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากทุกข้อ แสดงให้เห็นว่า การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลคอนหัน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ในด้านนี้มีประสิทธิภาพที่ดี สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างเหมาะสม ถูกต้อง และครอบคลุม ทั้งนี้อาจสืบเนื่องมาจาก องค์การบริหารส่วนตำบลคอนหัน ได้คอยให้การสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมของกลุ่มส่งเสริมอาชีพสตรีอย่างสม่ำเสมอ มีการช่วยเหลือและสงเคราะห์คนชราอย่างทั่วถึง มีการส่งเสริมให้เยาวชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง มีการส่งเสริมให้ผู้พิการสามารถช่วยเหลือตนเองในสังคมได้อย่างเหมาะสม เป็นต้น สอดคล้องกับงานวิจัยของ ทวีศักดิ์ ปักษา (2550 : บทคัดย่อ) ได้วิจัยเรื่อง ความคิดเห็นของสมาชิกสภา

องค์การบริหารส่วนตำบลต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลอยู่ในระดับมาก 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ ด้านการบำรุงรักษาศิลปจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น ด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ด้านการคุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านการจัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก และระดับปานกลาง 2 ด้าน ได้แก่ ด้านการส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ด้านการรักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดิน และที่สาธารณะรวมทั้งกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล และระดับน้อย 1 ด้าน คือ ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การดำเนินงานโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง

7. ด้านการคุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จากผลการวิจัยพบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลคอนหัน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ในด้านการคุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากทุกข้อ แสดงให้เห็นว่า การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลคอนหัน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ในด้านนี้มีประสิทธิภาพที่ดีสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างเหมาะสม ถูกต้อง และครอบคลุม ทั้งนี้อาจสืบเนื่องมาจาก องค์การบริหารส่วนตำบลคอนหัน ได้มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการรณรงค์การอนุรักษ์ป่าไม้และแหล่งน้ำธรรมชาติอย่างสม่ำเสมอ ได้มีการจัดตั้งกลุ่มเยาวชนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมคอยให้ความรู้ ความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ให้ใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่อย่างจำกัดอย่างเหมาะสม มีการจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ทดแทนเป็นประจำทุกปี มีการก่อสร้างสวนสาธารณะเพื่อให้ประชาชนได้มีที่พักผ่อนหย่อนใจยามว่างจากงาน มีการจัดเจ้าหน้าที่มาคอยให้ความรู้แก่ประชาชนในการดูแลและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสม่ำเสมอเป็นประจำทุกปี ซึ่งสอดคล้องกับ พระศรีเมือง ณ หอนงคาย (2550 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษา การมีส่วนร่วมของประชาชนในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำ อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยได้แก่ ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำ อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย จำนวน 376 คน ผลการวิจัยพบว่า 1. ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำ อำเภอโพนพิสัย จังหวัด

หนองคาย โดยรวมและจำแนกเป็นรายด้าน อยู่ในระดับปานกลาง เรียงลำดับเฉลี่ยจากมากไป น้อยดังนี้ ด้านรักษาความสะอาดของถนนทางน้ำทางเดิน และที่สาธารณะรวมทั้งการกำจัดขยะ มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ด้านป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ ด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ด้านส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุและผู้พิการ ด้านคุ้มครอง ดูแล รักษา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านบำรุงรักษา ศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดี ด้านจัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำทางบก และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ด้านส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 2. การเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำ อำเภอ โพนพิสัย จังหวัดหนองคาย จำแนกตาม เพศ พบว่าโดยรวมไม่แตกต่างกัน พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านจัดให้มีและ บำรุงรักษาทางน้ำและทางบก และด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยที่ด้านการจัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำทางบก พบว่า ประชาชนที่เป็นเพศหญิงมีระดับการมีส่วนร่วมมากกว่าเพศชาย และด้านป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย พบว่า ประชาชนที่เป็นเพศชายมีระดับการมีส่วนร่วมมากกว่าประชาชนที่เป็นเพศ หญิง

8. ด้านการบำรุงรักษา ศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรม อันดีของท้องถิ่น

จากผลการวิจัยพบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการดำเนินงานของ องค์การบริหารส่วนตำบลคอนหัน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ในด้านการบำรุงรักษา ศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น อยู่ในระดับมาก เมื่อ พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 4 ข้อ และอยู่ในระดับ ปานกลาง 1 ข้อ แสดงให้เห็นว่า การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลคอนหัน อำเภอ เมือง จังหวัดขอนแก่น ในด้านนี้มีประสิทธิภาพที่ดี สามารถตอบสนองความต้องการของ ประชาชนได้อย่างเหมาะสม ถูกต้อง และครอบคลุม ทั้งนี้อาจสืบเนื่องมาจาก ได้มีการ ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมประเพณีในเทศกาลต่าง ๆ เป็นประจำทุกปี มีการ ส่งเสริมผลิตหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ตามนโยบายของรัฐบาล มีการส่งเสริมให้ประชาชน มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมประเพณีของท้องถิ่นอย่างเหมาะสม มีการส่งเสริมให้ประชาชน จัดตั้งกลุ่มอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น และมีการส่งเสริมและสนับสนุนให้ ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเองอย่างเหมาะสม ซึ่งสอดคล้องกับ เค้นดวง สุนทรศรี (2550 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาความคิดเห็นของคณะกรรมการชุมชนต่อการ

ดำเนินงานของเทศบาลตำบลแกดำ อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 8 ด้าน โดยรวมมีการดำเนินงานอยู่ในระดับปานกลาง และจำแนกเป็นรายด้าน พบว่า มีการดำเนินงานอยู่ในระดับมาก จำนวน 1 ด้าน คือ ด้านการบำรุงศิลปประเพณี ภูมิปัญญาของท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น และมีการดำเนินงานอยู่ในระดับปานกลางจำนวน 7 ด้าน เรียงลำดับค่าเฉลี่ยมากไปน้อย คือ ด้านการจัดให้มีและบำรุงทางบกและทางน้ำ รองลงมาคือ ด้านการรักษาความสะอาดของถนนหรือทางเดิน และที่สาธารณะรวมทั้งการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ด้านการให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม ด้านการรักษาและระงับโรคติดต่อ ด้านการส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน และด้านการจัดให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิงและความคิดเห็นของคณะกรรมการชุมชนที่มีเพศ ระดับการศึกษา และอาชีพ แตกต่างกันต่อการดำเนินงานของเทศบาลตำบลแกดำ อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม พบว่าคณะกรรมการชุมชนที่มีเพศ ระดับการศึกษา และอาชีพ แตกต่างกันต่อการดำเนินงานของเทศบาลตำบลแกดำ อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม มีความคิดเห็น โดยรวมทุกด้าน ไม่แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับ .05

สมมติฐานที่ 2 ประชาชนที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลคอนหัน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น แตกต่างกัน

จากผลการวิจัยพบว่า ประชาชนที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลคอนหัน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แสดงให้เห็นว่า เพศชายและเพศหญิง มีอิทธิพลต่อความรู้สึกนึกคิด ทศนคติ หรือการตัดสินใจ ทำให้แสดงความคิดเห็นแตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของพระศรีเมือง ณ หนองคาย (2550 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษา การมีส่วนร่วมของประชาชนในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำ อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดหนองคาย กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยได้แก่ ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำ อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดหนองคาย จำนวน 376 คน ผลการวิจัยพบว่า 1. ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำ อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดหนองคาย โดยรวมและจำแนกเป็นรายด้าน อยู่ในระดับปานกลาง เรียงลำดับเฉลี่ยจากมากไปน้อยดังนี้ ด้านรักษาความสะอาดของถนนทางน้ำทางเดิน และที่สาธารณะรวมทั้งการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ด้านป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ ด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ด้านส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุและผู้พิการ ด้านคุ้มครอง ดูแล รักษา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านบำรุงรักษา ศิลปะ ประเพณี

ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดี ด้านจัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำทางบก และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ด้านส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 2. การเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำ อำเภอโพธิ์พิสัย จังหวัดหนองคาย จำแนกตาม เพศ พบว่าโดยรวมไม่แตกต่างกัน พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านจัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก และด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยที่ด้านการจัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำทางบก พบว่า ประชาชนที่เป็นเพศหญิงมีระดับการมีส่วนร่วมมากกว่าเพศชาย และด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พบว่า ประชาชนที่เป็นเพศชายมีระดับการมีส่วนร่วมมากกว่าประชาชนที่เป็นเพศหญิง

สมมติฐานที่ 3 ประชาชนที่อาศัยอยู่ต่างหมู่บ้านกัน มีความคิดเห็นต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลคอนหัน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น แตกต่างกัน

จากผลการวิจัยพบว่า ประชาชนที่อาศัยอยู่ต่างหมู่บ้านกัน มีความคิดเห็นต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลคอนหัน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งชี้ให้เห็นว่า ประชาชนที่อาศัยต่างหมู่บ้านกัน มีสิ่งแวดล้อมแตกต่างกัน ทำให้มีความคิดเห็นที่แตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ ชลธิชา พราวศรี (2550 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่อง ผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร ผลการศึกษาพบว่า ความคิดเห็นของประชาชนในการดำเนินงานทั้ง 6 ด้านแล้ว ปรากฏว่า ความคิดเห็น อยู่ในระดับมากจากผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นในผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร ระหว่างประชากรทั้งสามกลุ่ม ผลปรากฏว่าประชากรทั้งสามกลุ่มมีความคิดเห็นในผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะเพื่อนำผลการวิจัยไปใช้

จากผลการวิจัยเรื่อง การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลคอนหัน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ตามความคิดเห็นของประชาชน ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะเพื่อนำไปใช้ปรับปรุงการพัฒนาการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ดังนี้ ดังนี้

1.1 องค์การบริหารส่วนตำบลคอนหัน ควรเร่งดำเนินการปรับปรุงการดำเนินงานด้านการจัดให้มีการบำรุงรักษาทั้งทางน้ำและทางบก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หมู่ที่ 5, 10, 11 และ 15 ดังนี้

1.1.1 ควรมีการก่อสร้างถนนลาดยางหรือถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างหมู่บ้านให้ครบทุกเส้นทาง

1.1.2 ควรมีการสำรวจ ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้านให้ดีกว่าเดิม

1.1.3 ควรมีการสำรวจ ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตรให้ได้มาตรฐาน สามารถใช้งานได้ดีตลอดทั้งปี

1.1.4 ควรมีการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านให้ครบทุกซอย

1.1.5 ควรมีการสำรวจ ปรับปรุง ซ่อมแซมท่อระบายน้ำที่ชำรุด อุดตัน พร้อมแก้ไขให้สามารถระบายน้ำได้ทัน ไม่เกิดน้ำท่วมขัง

1.1.6 ควรมีการทำความสะอาด ขุดลอก คลองระบายน้ำในหมู่บ้าน เป็นประจำทุก 3 เดือน โดยเฉพาะช่วงฤดูฝน

1.2 องค์การบริหารส่วนตำบลคอนหัน ควรเร่งดำเนินการปรับปรุงการดำเนินงานด้านการรักษาความสะอาดของถนน ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หมู่ที่ 3, 5, 9, 10, 11 และ 14 ดังนี้

1.2.1 ควรจัดหาถังขยะสาธารณะให้เพียงพอครอบคลุมพื้นที่มากกว่าเดิม

1.2.2 ควรจัดเจ้าหน้าที่กวาดขยะไปดูแลความสะอาดถนนภายในหมู่บ้านหรือรณรงค์จัดกิจกรรมทำความสะอาดหน้าบ้านตนเอง เป็นต้น

1.2.3 ควรจัดให้มีรถเก็บขยะเข้ามาเก็บขยะในหมู่บ้านทุกวัน ขยะในหมู่บ้านจะได้ไม่น่าเหม็น หมักหมม ส่งกลิ่นเหม็น

1.3 องค์การบริหารส่วนตำบลคอนหัน ควรเร่งดำเนินการปรับปรุงการดำเนินงานด้านการป้องกันและระงับโรคติดต่อ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หมู่ที่ 5, 10, 11 และ 13 ดังนี้

1.3.1 ควรมีการจัดเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าไปตรวจตรา ปรามปราม การแพร่ระบาดของยาเสพติดภายในหมู่บ้าน โดยเฉพาะยาบ้ากำลังระบาดในหมู่เยาวชน

1.3.2 ควรมีการจัดเจ้าหน้าที่อนามัยเข้าไปให้ความรู้ในการกำจัดขุยลายอย่างเร่งด่วน เพราะคนเป็นไข้เลือดออกกันเยอะ

1.3.3 ควรจัดให้มีเจ้าหน้าที่หรืออาสาสมัครคอยให้คำแนะนำ ปรึกษา เกี่ยวกับการป้องกัน ดูแลรักษาสุขภาพ โดยเฉพาะผู้สูงอายุ

1.4 องค์การบริหารส่วนตำบลคอนหัน ควรเร่งดำเนินการปรับปรุงการดำเนินงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หมู่ที่ 1, 3, 7, 8 และ 12 ดังนี้

1.4.1 ควรมีการติดป้ายเตือนหรือติดสัญญาณไฟจราจรตรงสี่แยกที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง

1.4.2 ควรมีการจัดตั้งศูนย์ประสานงานให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่าง ๆ ครอบคลุมหมู่บ้าน

1.5 องค์การบริหารส่วนตำบลคอนหัน ควรเร่งดำเนินการปรับปรุงการดำเนินงานด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หมู่ที่ 2, 6, 8, 9, 11, 13 และ 15 ดังนี้

1.5.1 ควรมีการจัดหาทุนการศึกษาให้ผู้ด้อยโอกาสอย่างทั่วถึง โดยเฉพาะเด็กที่เรียนดี ตั้งใจเรียน แต่ขาดทุนทรัพย์

1.5.2 ควรมีการจัดเจ้าหน้าที่เข้ามาคอยให้คำปรึกษา แนะนำ การจัดการศึกษานอกระบบ โดยเฉพาะผู้ที่เรียนไม่จบภาคบังคับ แต่ต้องการศึกษาต่อให้จบ

1.5.3 ควรมีการส่งเสริมการเรียนรู้จากแหล่งการเรียนรู้ภายในหมู่บ้าน เช่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น การเรียนรู้ระบบเศรษฐกิจพอเพียงจากผู้ประสบความสำเร็จ เป็นต้น

1.6 องค์การบริหารส่วนตำบลคอนหัน ควรเร่งดำเนินการปรับปรุงการดำเนินงานด้านการส่งเสริมการพัฒนาศตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หมู่ที่ 1, 2, 3, 5, 7, 10, 12, และ 15 ดังนี้

1.6.1 ควรมีการจัดหาอาชีพเสริมหรือให้ความรู้เกี่ยวกับการประกอบอาชีพเสริมสำหรับแม่บ้าน เพื่อหารายได้เสริมช่วยเหลือครอบครัว

1.6.2 ควรมีการส่งเสริมให้เยาวชนรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์มากกว่านี้

1.6.3 ควรมีการจัดตั้งศูนย์สำหรับดูแลผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่เพียงคนเดียว ไม่มีที่พึ่ง

1.7 องค์การบริหารส่วนตำบลคอนหัน ควรเร่งดำเนินการปรับปรุงการดำเนินงานด้านการคุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดังนี้

1.7.1 ควรมีการจัดตั้งกลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกันทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน

1.8 องค์การบริหารส่วนตำบลคอนหัน ควรเร่งดำเนินการปรับปรุงการดำเนินงานด้านการบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น ดังนี้

1.8.1 ควรมีการส่งเสริม สนับสนุนการฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้มากกว่าเดิม

1.8.2 ควรมีการจัดประชุมประชาคมสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรภาคประชาชน กลุ่มสตรี และกลุ่มอาสาอื่น ๆ

2. ข้อเสนอแนะเพื่อทำการวิจัยครั้งต่อไป

จากการศึกษาวิจัยเรื่อง การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลคอนหัน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ตามความคิดเห็นของประชาชน ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป ดังนี้

2.1 ควรศึกษาสภาพปัญหาในการดำเนินงานในทุก ๆ ด้าน ขององค์การบริหารส่วนตำบลคอนหัน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

2.2 ควรศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการดำเนินงานในทุก ๆ ด้าน ขององค์การบริหารส่วนตำบลคอนหัน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

2.3 ควรทำการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลในด้านอื่น ๆ โดยเปลี่ยนขนาดพื้นที่ในการศึกษาวิจัยให้กว้าง และขนาดใหญ่ขึ้น อาจเป็นระดับอำเภอ ระดับจังหวัด ระดับประเทศ หรือเป็นองค์กรปกครองอื่น ๆ

2.4 ควรศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพควบคู่กับการวิจัยเชิงปริมาณในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล โดยเก็บรวบรวมข้อมูลหลายวิธี เช่น การสัมภาษณ์แบบเชิงลึก การสังเกตการณ์โดยมีส่วนร่วม เพื่อต้องการทราบถึงความคิดเห็นของประชาชนได้อย่างครอบคลุมครบถ้วนทุกด้าน

ทั้งนี้เพื่อจะได้นำผลการวิจัยไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ให้ตรงตามความต้องการของประชาชน สามารถตอบสนองความ

ต้องการ แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้ ทำให้ประชาชนมีความคิดเห็นใน
ระดับมากที่สุด



มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
RAJABHAT MAHASARAKHAM UNIVERSITY